
 

141. löggjafarþing 2012–2013. Prentað upp.
Þingskjal 231  —  223. mál. Skriflegt svar.

Fyrirspurn
til innanríkisráðherra um stórskipahöfn.

Frá Sigurði Inga Jóhannssyni.

1. Hvaða áform eru uppi með stórskipahöfn í Þorlákshöfn?
2. Kemur til greina að flýta ákvarðanatöku um stórskipahöfn í Þorlákshöfn og þar með

uppbyggingu slíkrar hafnar?

Skriflegt svar óskast.


